



แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕				หมายเหตุ
			ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๖)	
กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด	- เพื่อแสดงเจตจำนงของผู้บริหารและคนในองค์กร	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก	- บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- มีการแสดงเจตจำนงโดยผู้บริหาร	๖๐๐		●			
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	- เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก	- บุคลากรมีความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในระดับดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	- หน่วยงานมีการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่ดี	๔,๒๐๐		●————●			
กิจกรรมประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อเยี่ยมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในหน่วยงาน	- เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในระดับดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	- มีแนวปฏิบัติในการขออนุญาตเพื่อเยี่ยมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในหน่วยงาน	-		●			
กิจกรรมประชุมทบทวนปรับปรุงมาตรการป้องกันการรับสินบน	- เพื่อปรับปรุงมาตรการในการป้องกันการรับสินบนให้มีความครอบคลุม มีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก	- มีมาตรการในการป้องกันการรับสินบนครอบคลุมทุกประเด็น ร้อยละ ๑๐๐	- มีมาตรการในการป้องกันการรับสินบนที่ดี	-		●			

ลงชื่อ

ผู้เสนอแผน

(นายจักรกริทธิ์ คงฤทธิ์)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติแผน

(นายพัลลภ นันทิ)

สาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ใช้	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖				หมายเหตุ
			ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงด้านทุจริต”	- เพื่อสร้างจิตสำนึก จิต พอเพียงด้านทุจริต แก่ บุคลากรในหน่วยงาน	สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ ทุ่งตะโก	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ในเรื่อง “จิตพอเพียงด้าน ทุจริต” ในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	- บุคลากรมีจิตสำนึกจิต พอเพียงด้านทุจริต	-		●————●			
กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทาง ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและ ช่องทางกรรณการร้องเรียน	- เพื่อให้บุคลากรมี ความเข้าใจในแนวทาง ปฏิบัติ	สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ ทุ่งตะโก	- บุคลากรมีความ เข้าใจในแนวทาง ปฏิบัติ มากกว่า ร้อยละ ๘๐	- หน่วยงานมีการจัดการ เรื่องร้องเรียนที่เป็นระบบ	-		●			
กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ด้านจริยธรรมและการมีวินัย ป้องกัน การกระทำผิดวินัย	- เพื่อให้บุคลากรมี ความรู้ด้านจริยธรรม และการมีวินัย ข้าราชการ	สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ ทุ่งตะโก	- บุคลากรมีความรู้ ด้านจริยธรรมและ การมีวินัยในระดับ ดีขึ้น ร้อยละ ๗๐	- เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติ ตามจริยธรรมและมีวินัย ข้าราชการ	๑,๘๐๐			●————●		
กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ ทำงาน	- เพื่อให้ผู้บริหาร ประกาศเจตนารมณ์	สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ ทุ่งตะโก	- บุคลากรเข้าร่วม รับรู้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	- มีการประกาศ เจตนารมณ์โดยผู้บริหาร	๖๐๐		●			
กิจกรรม สนับสนุนการ รณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันแก้ไขปัญหา การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ ชมรมจริยธรรม	- เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของ บุคลากร	ชมรมจริยธรรมของ หน่วยงาน	- ของประชาชนมี ความพึงพอใจใน การป้องกันแก้ไข ปัญหาการทุจริต และประพฤติมิ ชอบของหน่วยงาน	- เกิดกระแสในการ ป้องกันแก้ไขปัญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	๒,๘๐๐		●————●			
รวม					๑๐,๐๐๐					

ลงชื่อ



ผู้เสนอแผน

(นายจักรกริศน์ คงฤทธิ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติแผน

(นายพัลลภ นัทธิ)
สาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก